

Ngày 10 tháng 10 năm 2020

Kính gửi các Gia đình / Người giám hộ của Học khu Bayless,

Tuần này, Trường Tiểu học Bayless và Trung học Cơ sở Bayless đã chào đón các học sinh Lớp Ba đến Lớp Sáu trở lại trường. Vào Thứ Ba, học sinh Lớp Bảy và Lớp Tám cũng sẽ trở lại. Tuy vẫn còn sớm nhưng phản ứng của sinh viên, phụ huynh và giảng viên rất tích cực.

Tôi thực sự tin rằng không có sự thay thế thích hợp cho việc giáo dục một đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng chúng ta phải xem xét cẩn thận hướng dẫn do các quan chức y tế địa phương và Giám đốc điều hành Quận cung cấp cho chúng tôi.
















Đầu tuần này, Giám đốc điều hành Quận St. Louis, Sam Page, đã thông báo trong một cuộc họp báo rằng ông hiện đang khuyến khích các trường trung học khám phá việc quay trở lại học trực tiếp, cùng với các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Bayless High School:	
Date:	Grade:
Thursday, October 22	Freshman
Date:	Grades:
Tuesday, October 27	Sophomores, Juniors and Seniors

Vì tỷ lệ vi-rút COVID-19 ở Quận St. Louis tiếp tục có dấu hiệu cải thiện, các quan chức địa phương hiện đã chuẩn bị cho phép học sinh trung học trở lại trường.

Bắt đầu vào những ngày sau, Trường Trung học Bayless sẽ cung cấp chương trình giảng dạy “kết hợp” cho các lớp sau:

“Phương pháp tiếp cận kết hợp” giảng dạy kết hợp hai ngày hướng dẫn trực tiếp và ba ngày giảng dạy ảo cho học sinh hàng tuần (xem hình bên dưới).

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
In-Person Green Days					
In-Person Gold Days					
Virtual Academy					

Tuần tới, Hiệu trưởng Pat McEvoy của Trường Trung học Bayless sẽ gửi một thông báo chi tiết đến phụ huynh học sinh trung học, giải thích học sinh nào sẽ theo học, khi nào, thông tin kiểm tra sức khỏe hàng ngày và các thủ tục khác sẽ được thực hiện.

Khi chúng tôi đưa học sinh trở lại trường, phụ huynh bắt buộc phải thông báo cho hiệu trưởng nhà trường nếu con của họ có thể cần được cách ly khi kết quả xét nghiệm dương tính của đứa trẻ. Phục vụ với tư cách là “đối tác tốt” là cách tốt nhất để phụ huynh và nhân viên nhà trường đảm bảo học sinh của chúng ta luôn an toàn và khỏe mạnh.

Chúng tôi mong muốn tất cả sinh viên Bayless cuối cùng sẽ quay lại trường. BSD sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho con bạn và giảng viên / nhân viên của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục việc học trực tiếp.

Trân trọng,

Ronald Tucker, Ed.S.

Giám đốc trường học